

Tân Uyên, ngày 13 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO THẨM TRA
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ nghị quyết số 351/NQ-HĐND, ngày 17/12/2021 của HĐND thị xã Tân Uyên về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022;

Thực hiện Thông báo số 194/TB-HĐND ngày 18/10/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã về kết luận hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp lần thứ sáu (thường lệ cuối năm 2022) Hội đồng nhân dân thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026;

Trên cơ sở báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Ban Kinh tế-Xã hội báo cáo với HĐND thị xã kết quả thẩm tra như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2022

1. Kết quả đạt được:

Ban KT-XH cơ bản thống nhất với những nội dung đã được thể hiện trong báo cáo của UBND thị xã. Năm 2022, công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và các dịch bệnh truyền nhiễm trên người được tập trung xử lý với nhiều giải pháp phù hợp, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Đồng thời UBND đã tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH – QPAN, hỗ trợ doanh nghiệp và nhân dân khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, tập trung giải ngân vốn đầu tư công; đảm bảo an sinh xã hội ... kinh tế được hồi phục và phát triển trên nhiều lĩnh vực đến cuối năm đạt và vượt 24/24 chỉ tiêu.

- Trên lĩnh vực kinh tế: Các chỉ tiêu đều tăng trưởng cao hơn so cùng kỳ, nhất là chỉ tiêu về thu ngân sách tăng trưởng cao góp phần tăng chi ngân sách. Trong năm cấp phép kinh doanh được 2.129 trường hợp, tiếp tục phát triển mô hình chợ đêm tại phường Tân Phước Khánh với 20 gian hàng, đến nay trên địa bàn thị xã có 70 gian hàng đăng ký hoạt động kinh doanh tại phố, chợ đêm; Tiếp tục triển khai



các dự án khoa học công nghệ, nông nghiệp kỹ thuật cao trên địa bàn, phê duyệt và triển khai mô hình nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 gắn với xây dựng thí điểm Làng thông minh trên địa bàn xã Bạch Đằng; công tác quản lý đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường được tập trung thực hiện; công tác quản lý trật tự đô thị được quan tâm thực hiện với chuyên đề của năm “ *siết chặt kỷ cương trật tự đô thị*”, công tác đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm thực hiện bằng nhiều giải pháp quyết liệt góp phần hoàn thành kế hoạch đề ra; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được tập trung thực hiện; thu, chi ngân sách vượt kế hoạch đề ra; kinh tế tập thể hoạt động ổn định.

- Trên lĩnh vực văn hoá- xã hội: Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả đồng thời huy động nhiều nguồn lực để chăm lo, công tác chăm lo đời sống cho người lao động được quan tâm, nhất là thực hiện chính sách cho người lao động bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo quy định. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của cấp trên, thực hiện các biện pháp dạy học trực tiếp, thích ứng an toàn và tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid -19 cho trẻ, học sinh từ đủ 05 tuổi trở lên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã; việc đầu tư xây dựng, sửa chữa và nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp được thực hiện thường xuyên, đến nay trên địa bàn thị xã có 29 đạt chuẩn (tăng 02 trường so năm 2021). Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt thông qua việc thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế và Dân số KHHGD; đến nay tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, truyền thông về phòng chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn; kiểm tra và chấn chỉnh các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân hoạt động theo đúng quy định; không có tình trạng ngộ độc xảy ra trên địa bàn. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao đảm bảo. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; xây dựng các chương trình phát triển về du lịch, các môn thể thao về thể mạnh của thị xã, xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao đến năm 2025; Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được thực hiện, tham dự Đại hội thể dục thể thao tỉnh Bình Dương lần thứ VI năm 2022 đạt nhiều thành tích cao; công tác truyền thông luôn bám sát các sự kiện chính trị của địa phương, kịp thời thông tin phản hồi đến các cơ quan báo chí về các nội dung được báo chí phản ánh.

2. Về hạn chế: Ban KT-XH cơ bản nhất trí với đánh giá của UBND thị xã và những hạn chế, tồn tại đã nêu trong báo cáo. Ngoài ra Ban KT-XH nhận thấy một số vấn đề cần phải bổ sung và có giải pháp hợp lý để đạt kế hoạch đề ra:

- Về kinh tế: việc cấp GCN QSD đất lâm trường chiến khu D; công tác đấu giá cho thuê đất công ích có thực hiện nhưng chưa hoàn thành; các điểm hoạt động thu mua phế liệu còn cao; công tác quản lý trật tự đô thị được quan tâm thực hiện

nhưng vẫn còn phức tạp, việc khắc phục hậu quả vi phạm chưa được thực hiện nghiêm.

- Về văn hoá – xã hội: Việc tranh chấp lao động tập thể vẫn còn xảy, việc xây dựng trường lớp được quan tâm nhưng vẫn xảy ra tình trạng quá tải, nhất là các địa bàn phát triển, dịch bệnh sốt xuất huyết tăng cao và xảy ra chết người, việc xây dựng các chương trình, đề án trên lĩnh vực văn hóa còn chậm.

Các tồn tại hạn chế nêu trên có phần do nguyên nhân khách quan, tuy nhiên cũng cần nhìn lại một vài nguyên nhân chủ quan trong lãnh đạo điều hành và sự phối hợp đồng bộ trong các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đề nghị UBND thị xã có giải pháp khắc phục hữu hiệu để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả trong năm 2023.

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Ban KT-XH cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ năm 2023 trong báo cáo của UBND thị xã. Đồng thời đề nghị UBND thị xã bổ sung các giải pháp đối với các tồn tại, hạn chế do Ban góp ý và quan tâm thêm một số vấn đề sau:

- Tiếp tục rà soát, xử lý và di dời các cơ sở kinh doanh phế liệu theo quy hoạch; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhất là việc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định được ban hành.

- Tiếp tục khảo sát và đề ra lộ trình xây dựng hệ thống trường học đảm bảo nhu cầu học tập trên địa bàn.

- Tiếp tục thực hiện tốt tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT toàn dân, phấn đấu xử lý nợ đọng BHXH đảm bảo chỉ tiêu được giao.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 về lĩnh vực KT-XH trình tại kỳ họp lần thứ sáu HĐND thị xã khóa III. Trình HĐND thị xã xem xét và quyết định./.

Nơi nhận:

- TT-HĐND, BTT-UBMTTQ thị xã;
- UBND thị xã;
- Đại biểu HĐND;
- Thành viên Ban KT-XH;
- Lưu: VT, Ban KT-XH.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN




Ngô Văn Thảo